



มหาวิทยาลัย PLU

Nakhon si Thammarat Rajabhat University <http://www.nstru.ac.th>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

ม.ราชภัฏนครฯ จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงแชมป์ภาคใต้



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 ซึ่งแชมป์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงแชมป์ภาคใต้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนางานการอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเพื่อเป็นเวทีการแข่งขันที่สร้างความสนใจให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 (WRO 2017) ซึ่งแชมป์ภาคใต้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 18 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 19 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 11 ทีม รวมทั้งสิ้น 48 ทีม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นักกว่า 200 คน ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศคอซอวารีต่อไป



นักวิจัย ม.ราชภัฏนครฯ เจ็งค้ำรางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017



เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ทีมนักวิจัยบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้ารับรางวัล Bronze Award ในงาน Thailand Research Expo 2017 Award ในพิธีปิดงานมหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ณ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2017 Award เป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่โดดเด่นในรูปแบบหลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ต่อไปได้ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือรางวัล Platinum Award รางวัล Gold Award รางวัล Silver Award และ รางวัล Bronze Award ในส่วนของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีมวิจัยบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมเงินรางวัลและโล่ ประเภทงานวิจัยเพื่อสังคม สมาชิกในทีมประกอบด้วย อาจารย์สุธี ไล่ปะกลาง (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์เจษฎา สุขสีกาญจน์ อาจารย์ดวงรัก รัตนพันธุ์ อาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ และผศ.เรวัต สุขสีกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้



บอกกล่าวเล่าสืบ

สวัสดิ์ดีค่ะพบกับ มหาชัยสาร พลัส ฉบับประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา มหาชัยสาร พลัส เป็นสารออนไลน์รายวัน ที่จะนำเรื่องราวข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย มาบอกกล่าวเล่าสืบให้รับทราบกัน

1 กันยายน 2560 ให้ถือว่าเป็นวันเกิดของ “มหาชัยสาร พลัส” เพื่อมาทำหน้าที่ต่อจากมหาชัยสารรูปแบบในอดีต เป็นสิ่งจะธรรมดาที่ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัย “มหาชัยสาร พลัส” จะเป็นพื้นที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมหรือข่าวอื่นๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจ เรื่องน่ายินดี เพียงแค่ท่านบอกกล่าวเรามาเรายินดีเป็นสื่อกลาง

เรื่องฮอตที่มีผู้ติดตามอย่างใจจดใจจ่อว่าใครจะมาเป็น “นายกสภาฯ”คนต่อไป งานนี้ถึงขั้นต้องประกาศขยายเวลารับสมัคร ในที่สุดคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พวงงาม เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สัปดาห์หน้าอย่าลืมแวะไปช่วยอุดหนุนการออกร้านค้าตลาดสินค้า OTOP ซึ่งงานนี้ ผศ.สุชาติ การกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ บอกว่าตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำของมาขายกันฟรีๆแบบไม่มีค่า “หัวตลาด” เป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีโอกาสได้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น แล้วพบกันนะคะ4-5 กันยายนนี้ บริเวณระเบียบงหน้าคณะวิทยาการจัดการ..จ้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกร้านค้าตลาดสินค้า OTOP
ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ บริเวณกองท่าคณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์ส่งเสริมการออกร้านค้าสินค้า OTOP ณ ภาควิชา - คณะ ราชภัฏนครฯ